

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนไชย ชายทวีป	ประธานสภาฯ	แดนไชย ชายทวีป	
๒	นายบุญสิน โคตรวิชา	รองประธานสภาฯ	บุญสิน โคตรวิชา	
๓	นายสุนา นามขร	เลขานุการสภาฯ	สุนา นามขร	
๔	นายภักดี ถาวร	ส.อบต.หมู่ ๑	ภักดี ถาวร	
๕	นายวินิจ ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๒	วินิจ ไชยรักษ์	
๖	นางลำไย บรรหาร	ส.อบต.หมู่ ๓	ลำไย บรรหาร	
๗	นายปัญญา ทศรักษา	ส.อบต.หมู่ ๔	ปัญญา ทศรักษา	
๘	นางลำพุล พยุงวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๕	ลำพุล พยุงวงศ์	
๙	นางลำไย สีมาเมือง	ส.อบต. หมู่ ๗	ลำไย สีมาเมือง	
๑๐	นางอุไร พันธุมมา	ส.อบต. หมู่ ๘	อุไร พันธุมมา	
๑๑	นายธีระศักดิ์ บุญทศ	ส.อบต. หมู่ ๙	ธีระศักดิ์ บุญทศ	
๑๒	นางอุไรวรรณ คุณรักษ์	ส.อบต. หมู่ ๑๑	อุไรวรรณ คุณรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพงษ์ ทูมาบุญมีตระกูล	นายก อบต.	วีระพงษ์ ทูมาบุญมีตระกูล	
๒	นายถนอม บรรหาร	รองนายก อบต.	ถนอม บรรหาร	
๓	นายอนันทร อธิสาเวช	รองนายก อบต.	อนันทร อธิสาเวช	
๔	นายสิทธิรักษ์ จำรูญ	เลขานุการนายก อบต.	สิทธิรักษ์ จำรูญ	
๕	นางมณฑิยา แสงสี	รองปลัด อบต.	มณฑิยา แสงสี	
๖	นาง สุมาลี เสาประธาน	หัวหน้านักวิเคราะห์ฯ	สุมาลี เสาประธาน	

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นาย แคนไชย ชายทวีป ประธานสภา อบต.สร้างมิ่ง เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ขอแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ ๑ ท่าน ตำแหน่ง ผอ.กองคลังขอเชิญแนะนำตัวครับ

นางทิพย์วรรณ สระบัว - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางทิพย์วรรณ สระบัว ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลสามัคคี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะอยู่ใกล้บ้านค่ะ อยู่บ้านหนองโสนติดกับบ้านสร้างมิ่งค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือหรือจะแนะนำในการปฏิบัติงานก็ยินดี และพร้อมรับฟังคำแนะนำค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธาน - ในนามสมาชิกสภา อบต. ผมก็ขอยินดีต้อนรับ ผอ.กองคลัง คนใหม่ด้วยความยินดี และขอให้ท่านมาช่วยกันทำงานให้ตำบลสร้างมิ่งของเรามีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน - ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่าถูกต้องหรือไม่มีข้อความใดตกหล่นหรือไม่ หากมีก็ขอให้ยกมือขอแก้ไขได้ครับ ก่อนที่จะมติรับรอง

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มีต่อไป ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หากเห็นถูกต้องสมบูรณ์แล้วโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การเลื่อนวันเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

ประธาน - ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง

เลขานุการ - ตามที่สภาอบต.สร้างมิ่ง ใครมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ ,ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่ากำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วันไปแล้วนั้น เนื่องจากกองสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการอบรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไว้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ ศึกษาดูงานวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิก อบต. ต้องเข้า อบรมด้วย ซึ่งตรงกับวันเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ดังนั้นจึงขอเรียน ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเดิมกำหนด ไว้ว่า เริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เห็นควรเลื่อน ประชุม วัน แรกออกไปเป็นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วันครับ

ประธาน - ที่ประชุมว่าอย่างไรครับ ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ครับขอเชิญ

ส.อบต.ลำไย บรรหาร - เห็นด้วยค่ะ เราน่าจะเลื่อนวันเปิดประชุมสภาสมัยแรกออกไปตามที่

เลขานุการสภาเสนอค่ะ

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - เห็นด้วยครับ

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ เลื่อนวันเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก จากเดิมวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วันท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนออกไปโปรด ยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกอาณาเขต

ประธาน - ขอเชิญท่านนายก อบต.

นายก อบต. - เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางกองช่างโดย นายคะนงค์ บุตรบุรี นายช่างโยธา ได้รับรายงานว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ฝิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตรงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ว่ามีพื้นที่ล้ำเข้าไปในเขตเทศบาลตำบลสวาท ซึ่งข้อเท็จจริงก็ยังไม่ทราบแน่ ชัด แต่ช่างก็ยืนยันมาว่าอยู่ในเขตตำบลสวาท อันที่จริงที่ถนนบริเวณดังกล่าว อบต.สร้างมิ่งก็ทำมาตลอด ก็ไม่เคยมีปัญหา เพราะเราก็เข้าใจว่าเป็นของพื้นที่ อบต. สร้างมิ่ง มาตลอดจนกระทั่งมีการมาตรวจสอบแนวเขตตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยก็เลยทำให้คาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท และให้

เป็นไปตามระเบียบถึงแม้แนวเขตอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงเห็นควรนำเข้าสภา  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้กระทำ การนอกอาณาเขตได้

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภา ได้แสดงความคิดเห็นครับ

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - อันที่จริงนั้นที่บริเวณที่ก่อสร้างถนน คสล.หมู่๑๐ นั้นก็เป็นพื้นที่ของสร้างมิ่ง  
นะครับ ผมเคยเดินสำรวจแบ่งแนวเขตสมัยท่าน นายอำเภอ อาทิตย์ ยังคง  
สมัยที่ท่านเป็นปลัดอาวุโสที่อำเภอเลิงนกทา ของตำบลสร้างมิ่งไปจุดเขตวัง  
เดือนห้าติดบ้านนาจวนครับ สมัยที่เดินสำรวจพื้นที่เมื่อ ๗ - ๘ ปี ที่ผ่านมา  
ครับ อันที่จริงก็สร้างได้แล้วครับเป็นพื้นที่ อบต.สร้างมิ่ง ครับ

ส.อบต.บุญสิน โคตรวิชา - เรียนประธานสภาและสมาชิกผม ขอพูดในฐานะสมาชิก อบต.สร้างมิ่ง  
และเป็นสมาชิก อบต.บ้านเหล่าอาภรณ์ หมู่ ๑๐ อันที่จริงพื้นที่ส่วนใหญ่  
แถวนั้นเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเหล่าอาภรณ์ทั้งหมด และถนนลูกรังก็  
เคยซ่อมแซมมาก็หลายครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาเป็นเขตของสวาท ถ้าเป็นเขต  
สวาท ทางเทศบาลสวาทต้องมาทำและพัฒนาถนนซึ่งอยู่บริเวณนั้นก็หลาย  
สายแต่ทำไมสวาทไม่เคยมาทำเลยสักครั้งเดียวครับ เผลอๆในแผนพัฒนา  
ตำบลสวาทไม่ปรากฏถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาตำบลสวาทแน่นอน  
ผมก็คิดมาตลอดและเข้าใจมาตลอดว่าเป็นพื้นที่ของสร้างมิ่ง  
บ้านเหล่าอาภรณ์ครับ

นายก อบต. - ผมก็เข้าใจเหมือนกันกับท่าน บุญสิน โคตรวิชา นั้นและครับ แต่เพื่อความสบายใจ  
ผมจึงนำเข้าไปประชุมสภา เป็นผู้พิจารณาครับก่อนดำเนินโครงการ

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มีต่อไป ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ  
ทำกิจการนอกอาณาเขต ตามที่ท่านนายก อบต.ได้นำเสนอมาแล้วนี้หากเห็นชอบ  
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่มีเห็นชอบไม่มี. จดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ การคัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  
จำนวน ๓ คน

ประธาน - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายก อบต. - มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯเป็นผู้ชี้แจงแทน

นางสุมาลี เสาประธาน - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างมิ่ง ในสัดส่วนที่เป็นสมาชิกสภา

อบต.สร้างมิ่ง จำนวน ๓ คน ได้หมดวาระซึ่งมีวาระคราวละ ๒ ปี ดังนั้น  
วันนี้จึงให้สภา อบต.สร้างมิ่งได้คัดเลือกสมาชิก อบต. จำนวน ๓ ท่าน เข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน ๓  
ท่าน ค่ะ

ประธาน - ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอเลยครับ

ส.อบต.อุไร พันธุมมา - ดิฉัน นางอุไร พันธุมมา ขอเสนอ นายปัญญา ทศรักษา เป็นคณะกรรมการ  
การพัฒนา อบต.สร้างมิ่งค่ะ

ประธาน - ต่อไปขอคนที่สองครับ

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - ผมนายปัญญา ทศรักษา ขอเสนอ นางลำไย บรรหาร เป็นคณะกรรมการ  
การพัฒนา อบต.สร้างมิ่งครับ

ประธาน - ต่อไปคนที่สามครับ

ส.อบต.ลำไย สี่มาเมือง - ดิฉัน นางลำไย สี่มาเมือง ขอเสนอ นายภักดี ถาวร เป็นคณะกรรมการการ  
พัฒนา อบต.สร้างมิ่งค่ะ

ประธาน - ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมได้เลือกสมาชิกทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนา  
อบต.สร้างมิ่งในสัดส่วนของสมาชิก อบต.นะครับและขอมติในที่ประชุมให้ความ  
เห็นชอบอีกครั้งครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอีกครั้งครับ สมาชิกท่านใด  
เห็นชอบให้ทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.สร้างมิ่ง ในสัดส่วนของ  
สมาชิก อบต.โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มิ่งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๔ การคัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน ๓ คน

ประธาน - ขอเชิญท่านนายก อบต.

นายก อบต. - มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯชี้แจงแทน

นางสุมาลี เสาประธาน - เรื่องประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิก  
อบต.สร้างมิ่ง ในสัดส่วนสมาชิก อบต.จำนวน ๓ ท่านเข้าร่วมเป็นคณะ  
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สร้างมิ่ง เพิ่มจากคนเดิม  
ครบวาระ ๒ ปีแล้วค่ะ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปค่ะ

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ สัดส่วนสมาชิก อบต.สร้างมิ่ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จำนวน ๓ ท่านขอเชิญครับ

ส.อบต.ภักดี ถาวร - ผมนายภักดี ถาวร ขอเสนอ นางลำพูล พยุงวงศ์ ส.อบต.หมู่ ๕ เป็น  
คณะกรรมการติดตามฯ ครับ

ประธาน - ต่อไปคนที่สองครับ

ส.อบต.อุไรวรรณ คุณรักษ์ – ดิฉันนางอุไรวรรณ คุณรักษ์ ขอเสนอ นายแดนไชย ชายทวีป เป็น  
คณะกรรมการติดตามฯครับ

ประธาน – ต่อกันคนที่สามครับ ขอเชิญเสนอครับ

ส.อบต.ลำไย บรรหาร – ดิฉันนางลำไย บรรหาร ขอเสนอ นางอุไร พันธุมมา ส.อบต.หมู่ ๘ เป็น  
คณะกรรมการติดตามฯค่ะ

ประธาน – ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม – ไม่มี

ประธาน – หากไม่มีต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  
นางลำพูล พยุงวงศ์ นายแดนไชย ชายทวีป และ นางอุไร พันธุมมา เป็น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.สร้างมิ่ง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

### ๓.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สร้างมิ่ง

ประธาน – ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจง

นายก อบต. – มอบหมายให้ รองปลัด มณฑิธร แสงศรี ชี้แจงแทน

นางมณฑิธร แสงศรี – เรียนประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉัน นาง มณฑิธร แสงศรี  
รองปลัด อบต.นำเรียนชี้แจงแทนท่าน นายก อบต.ค่ะ สืบเนื่องมาจาก  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สร้างมิ่งได้หมดวาระลงและ  
จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งใหม่ โดยเฉพาะในสัดส่วนที่เป็นสมาชิก อบต.ต้อง  
เป็นที่ประชุม สภา อบต.เป็นผู้คัดเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพจำนวน ๒ ท่านค่ะ

ประธาน – ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอเลยครับ เอา ๒ ท่าน

ส.อบต.ภักดี ถาวร – ผมนาย ภักดี ถาวร ขอเสนอ นายปัญญา ทศรักษา ครับ เป็น  
คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ ครับ

ส.อบต.อุไร พันธุมมา – ดิฉันนางอุไร พันธุมมา ขอเสนอ นางลำไย บรรหาร เป็นคณะกรรมการ  
กองทุนประกันสุขภาพครับ

ประธาน – ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม – ไม่มี

ประธาน – หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุม ได้คัดเลือก นาย ปัญญา ทศรักษา และนาง  
ลำไย บรรหาร เป็นคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สร้างมิ่ง  
นะครับต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นาย  
ปัญญา ทศรักษา และนางลำไย บรรหาร เป็นคณะกรรมการกองทุน  
ประกันสุขภาพ อบต.สร้างมิ่ง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุมขอเชิญครับ
- นายก อบต. - คณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ที่มาร่วมงานบุญคุณลาน  
จนงานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับผมปีนี้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญ  
คุณลานเลย เพราะติดงาน ตรงกับวันที่คุณพ่อเสียพอดี ก็เลยทำให้ไม่ได้เข้า  
ร่วมกิจกรรมครับ
- งานตามข้อบัญญัติปี ๖๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะนี้กำลัง ม.๙ และ ม.  
๕ ครับ
- สำหรับبودหนุนเฉพาะกิจ กำลังดำเนินการ มี หมู่ ๒, ๗, ๘ และ หมู่ ๙  
ครับ
- ล่าสุดบุดหนุนก็กำลังจะดำเนินการ มีทางไปห้วยตุ้ - โคกกอกและ  
ถนนสายท่าลาด - ไปแสนสำราญ ครับ
- และช่วงนี้ก็มีหน่วยตรวจสอบจาก ปปช. จังหวัดยโสธร ก็เข้ามาตรวจ  
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไป แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะ  
เราทำถูกต้องทุกขั้นตอน
- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีบุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาเยอะมากครับถนน  
สายต่างๆได้ทำแน่นอนครับ และในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้า
- ผมก็จะขอทำหอประชุมตามข้อบัญญัติปี ๖๖ ครับ
- ส.อบต.อุไร พันธุมมา - ขอถามท่านนายก อบต.คะ ถนนสาย โคกกอก-คีมยาว มีไฟฟ้าส่องสว่าง  
หรือไม่
- นายก อบต. - มีครับ
- ส.อบต.ลำไย สีมาเมือง - ถนนหมู่ ๘ ผู้รับจ้างมาทำถนนแต่ยังไม่มาแก้ไขให้เลยคะ ผ่าถนนนายก  
อบต.ติดตามให้ด้วยคะ
- ส.อบต.ลำไย บรรหาร - ขอถามท่านนายก อบต.คะ งบประมาณยังมีเหลือหรือไหมคะ เพราะร่าง  
ระบายน้ำ หมู่ ๓ แตกยาวประมาณ ๑ เมตร ถ้าไม่มีอยากจะขออนุสัถ ๓-  
๔ สอบ จะพาชาวบ้านมาช่วยกันทำคะ
- นายก อบต. - ขอให้ทำหนังสือแจ้งมาที่ อบต. นะครับจะให้ช่างไปประมาณการและ  
ซ่อมแซมให้ครับ
- รองปลัด - ขอประชาสัมพันธ์ โครงการกำจัดขยะชุมชน ขอเชิญสมาชิกอบรมในวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และศึกษาดูงานวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ  
เทศบาลตำบลตองโขม สกลนครคะ
- ประธาน - มีใครจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นายสุนา นามจร)

เลขานุการสภาฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นางอุไร พันธุ์มา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายธีระศักดิ์ บุญทศ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางลำไย สี่มาเมือง)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภานี้ สภา อบต.สร้างมิ่งมีมติรับรองเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายแดนไชย ชายทวีป)

ประธานสภา อบต. สร้างมิ่ง